

## ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัว

## จังหวัดขอนแก่น

## เรื่อง ขอให้สั่งเป็นคนไร้ความสามารถและตั้งผู้อนุบาล

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ ยชพ ๔๓/๒๕๖๗

คดีแพ่งหมายเลขแดงที่ ยชพ ๑๑๘/๒๕๖๗

ด้วย นางสดศรี คนใหญ่ ผู้ร้อง ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ นายเอกวิทย์ คนใหญ่ เป็นคนไร้ความสามารถและให้อยู่ในความอนุบาลของผู้ร้อง

ทางไตสวนผู้ร้องนำสืบได้ความว่า ผู้ร้องเป็นมารดาของนายเอกวิทย์ คนใหญ่ โดยผู้ร้องได้สมรสกับ นายนิยม คนใหญ่ มีบุตรด้วยกัน จำนวน ๔ คน คือ นายเอกวิทย์ คนใหญ่ นางสาวศิริศุภลักษณ์ คนใหญ่ นางทัศนพร รุ่งเรือง และนางสาวณอร คนใหญ่ ซึ่งนายเอกวิทย์ไม่ได้จดทะเบียนสมรสและไม่มีบุตร เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายเอกวิทย์ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ เป็นเหตุให้กะโหลกศีรษะแตกยุบ เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นนอก เลือดออกในเนื้อสมอง ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดเปิดกะโหลก ปัจจุบันมีภาวะสมองเสียหายมาก ไม่มีการรับรู้หรือตอบสนองใด ๆ ตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุจนถึงปัจจุบัน ยังรักษาต่อเนื่อง นอนติดเตียง พูดโต้ตอบไม่ได้ ไม่สามารถเดินได้ ดูแลตัวเองไม่ได้ ไม่สามารถดูแล รับผิดชอบตัวเองได้ หรือกระทำการใด ๆ ได้ด้วยตัวเอง นายเอกวิทย์มีทรัพย์สินเป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ๕ แปลง ปัจจุบันนายเอกวิทย์ต้องนอนรักษาตัว ผู้ร้องดูแลรักษานายเอกวิทย์ และออกค่าใช้จ่าย จ้างสถานพยาบาลเจริญรักษาเนอร์สซิ่งโฮมช่วยในการดูแล ซึ่งมีค่าใช้จ่ายจำนวนมากในแต่ละเดือน ผู้ร้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต บุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือบุคคลซึ่งถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย ในการยื่นคำร้องครั้งนี้ สามีของผู้ร้อง นางสาวศิริศุภลักษณ์ คนใหญ่ และนางสาวณอร คนใหญ่ บุตรของผู้ร้องได้ทราบและให้ความยินยอมแล้ว ส่วนนางทัศนพร รุ่งเรือง บุตรของผู้ร้อง ไปทำงานที่สาธารณรัฐเกาหลี ปัจจุบันผู้ร้องไม่สามารถติดต่อได้เป็นเวลาประมาณ ๕ ปีแล้ว จึงไม่สามารถให้ความยินยอมได้

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า อาการของ นายเอกวิทย์ คนใหญ่ เจ็บป่วยจนไม่สามารถกระทำการใดได้ด้วยตนเอง เข้าลักษณะบุคคลวิกลจริต ตามความหมายในมาตรา ๒๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อผู้ร้องเกี่ยวข้องเป็นมารดาของนายเอกวิทย์ และเป็นผู้ดูแลนายเอกวิทย์ตลอดมา ทั้งผู้ร้องไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้เป็นผู้อนุบาลตามกฎหมาย เห็นสมควรให้ผู้ร้องเป็นผู้อนุบาลของนายเอกวิทย์

จึงมีคำสั่งว่า นายเอกวิทย์ คนใหญ่ เป็นคนไร้ความสามารถ และอยู่ในความอนุบาลของนางสดศรี คนใหญ่ ผู้ร้อง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ธัญญา จิตสีทอง

ผู้พิพากษา